



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง  
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ

ด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุยานพาหนะของการยางแห่งประเทศไทย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขในการขาย ดังนี้

๑. การขายทอดตลาดในครั้งนี้ จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ เลขที่ ๑ ถนนสุขุมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
๒. ผู้สนใจสามารถตรวจดูสภาพ รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ได้ในวันเวลาราชการ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ ๑ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และสามารถตรวจดูสภาพรถยก (โฟลคลิป) จำนวน ๑ คัน ได้ในวันเวลาราชการ ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ เลขที่ ๑ ถนนสุขุมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
๓. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสุ้ราคา ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน นำมายื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ในวันประมูล ดังนี้

๓.๑ กรณีบุคคลธรรมดา

ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ กรณีนิติบุคคล

ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันขายทอดตลาด

๓.๓ กรณีประสงค์ให้ผู้อื่นเข้าประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าสุ้ราคา ต้องส่งหนังสือมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ก่อนเข้าสุ้ราคา มิฉะนั้นถือว่าเข้าสุ้ราคาในนามของตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังไม่ได้ และหากผู้เข้าสุ้ราคาเป็นนิติบุคคลก็ต้องส่งหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และหนังสือมอบอำนาจของกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ต่อคณะกรรมการฯ ก่อนเข้าสุ้ราคาเช่นเดียวกัน

๔. เงื่อนไข ในการเข้าสุ้ราคา

ผู้เข้าสุ้ราคาต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓ และลงลายมือชื่อผู้เข้าสุ้ราคา พร้อมวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คส่งจ่ายการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับเงิน ร้อยละ ๒๐ ของราคาประเมิน ต่อเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ในวันประมูลราคา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลงชื่อเข้าสุ้ราคา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ จะให้ป้ายบอกหมายเลขลำดับแก่ผู้เข้าสุ้ราคาเพื่อความสะดวกในการเข้าเสนอราคา จากนั้นให้  
/เข้าไปนั่ง...

เข้าไปนั่งบริเวณสถานที่ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จัดเตรียมไว้ โดยจะเริ่มประมูลสู่ราคาตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ประมูลไม่ได้ การยางแห่งประเทศไทยจะคืนหลักประกันทันทีหลังการขายในวันนั้น

๕. ก่อนเข้าประมูลสู่ราคา ผู้เข้าสู่ราคามีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดสภาพรถที่จะซื้อตามสถานที่ที่กำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้เข้าสู่ราคาได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ นั้น โดยละเอียดครบถ้วนแล้ว จะโต้แย้งมิได้ทั้งสิ้น

๖. การขายจะขายที่ละคันตามลำดับ

๗. ในการเสนอราคา ให้ผู้เข้าสู่ราคาเสนอราคาโดยวาจา การเพิ่มราคาแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) หากผู้ใดเสนอราคาสูงสุดและการยางแห่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นราคาที่สมควรขาย เจ้าหน้าที่จะขายราคาและนับหนึ่ง ๓ ครั้ง ขานราคาและนับสอง ๓ ครั้ง และหากไม่มีผู้ให้ราคาสูงกว่านั้น เจ้าหน้าที่จะนับสามและแสดงการเคาะไม้พร้อมขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุดดังกล่าว

๘. การยางแห่งประเทศไทย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนั้น หากเห็นว่าราคาของผู้ที่ให้สูงสุดต่ำกว่าราคาที่มีการยางแห่งประเทศไทยสมควรขาย และขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนั้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการขายทอดตลาดได้กระทำโดยการไม่สุจริต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการยางแห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของการยางแห่งประเทศไทยเป็นเด็ดขาด ผู้เข้าสู่ราคาหรือผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น โดยจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้เข้าสู่ราคาทุกรายทันทีในวันนั้น

๙. ผู้ประสงค์จะประมูลสู่ราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ๆ ณ วันประมูลราคา และไม่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นทางการประมูล หากมีกรณีดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทยอาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้

๑๐. ผู้ประมูลสู่ราคา ย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้ เมื่อผู้อื่นสู่ราคาสูงขึ้นไปไม่ว่าการที่ผู้อื่นนั้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ หรือผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์สินนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้ประมูลสู่ราคาก็พ้นความผูกพันเช่นเดียวกัน

๑๑. ผู้ชนะการประมูล ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยสนองรับราคาจากผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายใดแล้ว ให้ผู้ซื้อชำระราคาทันทีเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารในท้องถิ่นเป็นผู้สั่งจ่าย หลังจากการประมูลสิ้นสุดลง

ในกรณีผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ไม่สามารถชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ในทันที ในวันที่การประมูลสิ้นสุดลง ให้จ่ายเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ และผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ต้องนำเงินส่วนที่เหลือ มาชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่ประมูลราคาสิ้นสุดลง หากผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ไม่ชำระให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ การยางแห่งประเทศไทยจะถือว่าผู้ซื้อละเลย การยางแห่งประเทศไทยจะริบเงินมัดจำและเงินหลักประกันทั้งจำนวน และนำเอาทรัพย์สินนั้นขายทอดตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากดำเนินการแล้วผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ต่ำกว่าการขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิม จะต้องชำระเงินส่วนที่ขาด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิม ได้รับแจ้ง

๑๒. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ จะส่งมอบรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ, รถยก (โฟลคลิป) และไอนทะเลเบียนให้ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระราคาถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใด ๆ หากต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตลอดจนค่าโอน และค่าธรรมเนียมในการโอน ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ออกทั้งสิ้น

๑๓. ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุ (รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ) ออกจากศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ และดำเนินการขนย้ายพัสดุ (รถยก (โฟลคลิป)) ออกจากการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้งแล้วแต่กรณี และต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายหรือค่าอื่นใด (ถ้ามี)

หากผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุ รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ออกจากบริเวณศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ และไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุ รถยก (โฟลคลิป) ออกจากบริเวณการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และการยางแห่งประเทศไทยมีสิทธิจะริบเงินที่จ่ายชำระไว้ทั้งหมดทันที และจะนำรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ, รถยก (โฟลคลิป) ไปดำเนินการขายใหม่อีกครั้งหนึ่ง

การนำรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ออกจากบริเวณศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ และนำรถยก (โฟลคลิป) ออกจากบริเวณการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ หากเกิดความชำรุดเสียหายต่อทรัพย์สินใด ๆ ของศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ และของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ผู้ซื้อต้องซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินสดตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริง

๑๔. ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น มาทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ณ วันที่ขนย้ายด้วย

๑๕. กำหนดการขายทอดตลาด ในวันอังคาร ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยเปิดรับลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ เลขที่ ๑ ถนนสุดมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการและพัสดุ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๙๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณรงค์ดี ใจสมุทร)

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง

## เอกสารแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุยานพาหนะ ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่

## โดยวิธีขายทอดตลาด

ตามประกาศขายแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	ระบบเกียร์/เชื้อเพลิง	เลขตัวถัง/เลข เครื่องยนต์	วันที่จดทะเบียน/ได้มา	ราคาประเมิน (บาท)	หลักประกันเข้าสู่อุราคา (บาท)
1	รถบรรทุก 6 ล้อ มิตซูบิชิแคนเตอร์ 3000CC รุ่น FE535E6RDH1 เลขทะเบียน 80-3020 กระบี่	10100-39-108-0007-00	เกียร์ธรรมดา/ดีเซล	4D32-TCO100	02/09/39	15,000.00	3,000.00
2	รถบรรทุก 6 ล้อ มิตซูบิชิแคนเตอร์ รุ่น EF539 เลขทะเบียน 80-3293 กระบี่	10100-40-108-0006-00	เกียร์ธรรมดา/ดีเซล	4D34-BA0054	27/08/40	30,000.00	6,000.00
3	รถยก (โฟลคลิฟ) มิตซูบิชิ รุ่น FO25 เครื่องยนต์ดีเซล	34000-38-110-0001-00	เกียร์ธรรมดา/ดีเซล	S4S-011238	04/04/38	70,000.00	14,000.00